



# รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจ

**โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก**  
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์



## คำนำ

รายงานการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้เผยแพร่ข้อมูลและ/หรือ ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอกและนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามาร่วมวางแผนร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล จนทำให้การบริหารจัดการด้านการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	๑
๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	๒
๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	๓
๓. ผลจากการมีส่วนร่วม	๒
๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๒
ภาคผนวก	๕



รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
ข้อมูล ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวรมณี เหลี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยต้องการให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล

สำหรับข้อมูลช่วง ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (มกราคม-กรกฎาคม) โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม/ โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม (คน)	หมายเหตุ
ร่วมวางแผน/ดำเนินการ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น				
๑	การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันอังคาร ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	การจัดการเรียนการสอนและการ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ	๒๐	
๒	การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติด และอบายมุข ในวันอังคาร ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	ขอรับการประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพ ติด และอบายมุข ระดับเงิน	๑๙	
๓	การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	การจัดการเรียนการสอนและการ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ	๒๐	
๔	การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ โปรแกรม canva ในการทำงาน ในวัน จันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	การใช้โปรแกรม canva ในการ ทำงานเบื้องต้น	๑๕	
๕	การประชุมเตรียมความพร้อมในการ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๑๕	
๖	การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความ พร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗	นิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิด ภาคเรียนที่ ๑ และการจัดการ เรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๑๕	จาก สพม.พช
๗	การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาค เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการ เรียนสอนและการดำเนินงาน	๒๐๐	



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม/ โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม (คน)	หมายเหตุ
	ในวันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีจันทร์ วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	ในการส่งเสริมและพัฒนา นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๗		
๘	ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการสร้างเครือข่ายสถานักเรียน ร่วมกับโรงเรียนเมืองราด วิทยาคม ในวันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย สถานักเรียน ระหว่างโรงเรียนศรี จันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กับโรงเรียนเมืองราด เพื่อพัฒนา ศักยภาพของสถานักเรียน	๒๕	
๙	การนิเทศความพร้อมโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ TSQM-A ในวันอังคาร ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรี จันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	การนิเทศความพร้อมโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ TSQM-A จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบการดำเนินการของโรงเรียน	๙	

## ๒. สรุปผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ มีการสร้างภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการระดมทรัพยากร ด้านทุนการศึกษา และด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน องค์กรเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางตามความคาดหวังของโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนทำให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ทำความเข้าใจ ร่วมเสนอปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา หรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องและร่วมกระบวนการพัฒนาจากหน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน ดังนี้

๑. เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / สถานศึกษา ด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติเหตุและด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้ หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ

๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถป้องกันและพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

### ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนศรีจันทร์ วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดังนี้

๑. ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังความสำเร็จของการจัดการศึกษา
๒. เกิดกระบวนการตัดสินใจได้อย่างชัดเจน รองรับพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนได้ กว้างขวาง ส่งผลให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรเครือข่ายต่างๆจากทุกภาคส่วนเกิดการยอมรับได้
๓. ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้
๔. นักเรียนมีความรู้เชิงวิชาการ ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มีทักษะชีวิต และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ มีความปลอดภัยจากการใช้ชีวิตประจำวัน

### ๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

สถานศึกษาได้นำผลที่ได้จากการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ เช่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมผู้ปกครอง และการสรุปรายงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ภาคผนวก



# การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันอังคาร ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 42/2566 ประจำวันที่ 9 มกราคม 2567



### ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2566

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.สมณต์ เหลี่ยมเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายเตรียม หาสิงห์ทอ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมกันวางแผนดำเนินงานของโรงเรียนด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทั้งนี้คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี



ดร.สมณต์ เหลี่ยมเสนา  
ผู้อำนวยการโรงเรียน



นายอาทร ศรีสา  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน



# ศจ.ร.



TEL. 056-1029847  
WWW.SEEJAN.AC.TH



# การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสถียร และอบายมุข ในวันอังคาร ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 47/2566 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567



**การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสถียรและอบายมุข**  
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดย ดร.สมณีย์ เหลี่ยมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอักษร ติสว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสถียรและอบายมุข ระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติดรวมทั้งรับทำเป็นอบายมุขต่างๆ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอขอบคุณ นางสาวประกาย บรรณัฐ พอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายศุภกิจ วัจคาม ศึกษาพิเศษฯ นางสาวชัชชยา รุ่งมี นักวิชาการศึกษา นางดวงตะวัน นานา รอง ผอ.โรงเรียนเพชรพิทยาคม นายณัฐพร ศรีธา ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม ครูโรงเรียนวันใหม่ศึกษา นายขวัญ ขวัญบุญ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม



ดร.สมณีย์ เหลี่ยมแสน  
ผู้อำนวยการโรงเรียน



นายอักษร ติสว  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน



# ศจ.ร.



TEL. 056-1029847  
WWW.SEEJAN.AC.TH



การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖  
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗



**จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์**

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก  
อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 51/2566 ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



**ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ครั้งที่ 5/2566**

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สมณีย์ เหลี่ยมแสง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก นายอักษร ติไสว รองผู้  
อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร และ  
คณะครู ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2566  
โดยมี นายเตรียม หาสิงห์ทอว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการ  
ประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมิ่งคลาภิเษก



ดร.สมณีย์ เหลี่ยมแสง  
ผู้อำนวยการโรงเรียน



นายอักษร ติไสว  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน










**ศ.จ.ว.**



TEL. 056-1029847  
WWW.SEEJAN.AC.TH





# การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม canva ในการทำงาน ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำปีที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567



## โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาสิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



ดร.สมณีย์ เหลี่ยมแสง  
ผู้อำนวยการโรงเรียน



นายอักษร ศีโสภ  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา  
2567




### การอบรมเชิงปฏิบัติการ

#### การใช้โปรแกรม canva ในการทำงาน

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย ดร.สมณีย์ เหลี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาสิก นายอักษร ศีโสภ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม canva ในการทำงาน ณ ห้องสไตท์ศนศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้นำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป










โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาสิก  
หมู่ 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

# การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำปีที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567





ดร.สมนธ์ เหลือแสง  
ผู้อำนวยการโรงเรียน



นายฉัตร สีสาว  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา  
2567




## โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

**ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2567**

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นำโดย  
ดร.สมนธ์ เหลือแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
นายฉัตร สีสาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครู และ  
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2567 เพื่อวางแผนแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน  
การสอน ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนต่อไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน  
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก












โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
หมู่ 2 ตำบลท่าอัญญา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110



การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  
ในวันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการสร้างเครือข่ายสถานนักเรียน  
ร่วมกับโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  
ในวันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



การนิเทศความพร้อมโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ TSQM-A  
ในวันอังคาร ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

